



Developmental Disabilities Administration (DDA)
Thông Báo Hết Hạn Đăng Ký Cho Trẻ Bốn (4) Tuổi
Notification of Age Four (4) Enrollment Expiration

Ngày:

Tên và Địa Chỉ

Tên và Địa Chỉ Đại Diện

VỀ VIỆC: Thông Báo Hết Hạn Đăng Ký Cho Trẻ Bốn (4) Tuổi đối với _____

Con quý vị hiện được đăng ký với Phòng Hành Chánh Trợ Giúp Phát Triển Cho Người Tàn Tật (Developmental Disabilities Administration - DDA). Việc hội đủ điều kiện của con quý vị với DDA hết hạn vào sinh nhật lần thứ tư của trẻ. Để con quý vị vẫn giữ nguyên việc hội đủ điều kiện DDA, quý vị phải nộp lại đơn xin trước khi con quý vị được bốn tuổi. Con quý vị phải được tái xác định việc hội đủ điều kiện theo một trong ba tình trạng sau đây: Chậm Phát Triển (từ ba lĩnh vực trở lên bị chậm), Thiếu Năng Trí Tuệ, Bại Não, Động Kinh, Tự Kỷ, hay Bệnh Thần Kinh Khác hoặc Bệnh Khác tương tự như Thiếu Năng Trí Tuệ.

Chúng tôi đã đính kèm Bảng Tài Liệu Theo Yêu Cầu để cho quý vị biết những gì cần phải thực hiện việc tái xác định này.

Tôi nộp đơn xin như thế nào?

Liên hệ với nhân viên Tiếp Nhận & Chuyên Trách Việc Hội Đủ Điều Kiện DDA trước sinh nhật lần thứ tư của con quý vị ít nhất 90 ngày để yêu cầu một bộ hồ sơ đơn xin nộp lại. Quý vị có thể thực hiện việc này bằng văn bản hoặc bằng cách gọi số điện thoại được liệt kê dưới đây. Một bộ hồ sơ đơn xin sẽ được gửi đến cho quý vị. Quý vị cũng có thể có được các tài liệu nộp đơn xin trực tuyến bằng cách truy cập vào <https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility>.

Nếu tôi không nộp lại đơn xin thì sao?

Nếu quý vị không yêu cầu một bộ hồ sơ đơn xin nộp lại hoặc nếu quý vị không gửi lại đơn xin trước sinh nhật con quý vị ít nhất 60 ngày, việc hội đủ điều kiện với DDA sẽ hết hạn vào sinh nhật lần thứ tư của trẻ. Nếu con quý vị nhận được một dịch vụ đã được chi trả từ DDA, dịch vụ này sẽ chấm dứt vào sinh nhật lần thứ tư của trẻ.

Việc hết hạn đăng ký DDA sẽ không ảnh hưởng đến sự tham gia vào các chương trình Giáo Dục Đặc Biệt hoặc việc hội đủ điều kiện SSI. Việc hết hạn đăng ký DDA sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ dịch vụ DSHS nào khác mà quý vị có thể đang nhận được, như Medicaid, TANF hoặc tem phiếu thực phẩm.

Xin trả lời càng sớm càng tốt, nhưng trước sinh nhật lần thứ tư của con quý vị ít nhất 90 ngày. Nếu chúng tôi không nhận được thông tin từ quý vị, chúng tôi sẽ thừa nhận rằng quý vị không muốn tiếp tục việc đăng ký của con quý vị với DDA. Không có tài liệu thích hợp về tình trạng hội đủ điều kiện trước lúc bốn (4) tuổi, việc hội đủ điều kiện DDA và các dịch vụ DDA của quý vị sẽ hết hạn vào sinh nhật lần thứ tư (lần thứ 4) của trẻ.

Nếu quý vị có các thắc mắc hoặc muốn yêu cầu một bộ hồ sơ, xin liên hệ

Tên Nhân Viên Quản Lý Nguồn Hồ Sơ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

Một bản sao của việc hội đủ điều kiện được chi phối theo luật lệ tiểu bang hiện có theo yêu cầu hoặc trực tuyến tại <https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility>.

đồng kính gửi: Hồ sơ thân chủ

Bảng Tài Liệu Theo Yêu Cầu, Trang 1 / 2

Tình Trạng Khuyết Tật	Độ Tuổi	Chẩn Đoán	Bác Sĩ Chẩn Đoán	Các Hồ Sơ Khác
Chậm Phát Triển	Từ Sơ Sinh (0 tuổi) đến 19 tuổi	Chậm Phát Triển	Bác Sĩ Điều Trị Có Phép, Bác Sĩ Điều Trị Chuyên Thiên Nhiên Liệu Pháp Có Phép, Phụ Tá Bác Sĩ, Nhà Tâm Lý Học Có Phép hoặc Nhà Tâm Lý Học Trường Học Được Chứng Nhận, Chuyên Gia Âm Ngữ Trị Liệu, Nhà Thính Học, Chuyên Gia Lao Động Trị Liệu Có Phép, Chuyên Gia Vật Lý Trị Liệu Có Phép, ARNP hoặc Y Tá Có Đăng Ký, Giáo Viên Có Chứng Nhận, Nhân Viên Xã Hội trình độ Thạc Sĩ hay Chuyên Gia Định Hướng và Vận Động.	Đối với trẻ từ Sơ Sinh (0) đến 3 tuổi, chậm phát triển trong một lĩnh vực hoặc đủ điều kiện ESIT. Đối với trẻ từ 4 đến 19 tuổi, chậm phát triển từ ba lĩnh vực trở lên. Chậm phát triển phải thuộc trong các lĩnh vực như vận động, giao tiếp, thích ứng/tự lực, xã hội/cảm xúc hoặc kỹ năng học tập/giải quyết vấn đề, được đo bằng điểm số dưới trung bình từ 1.5 độ lệch chuẩn trở lên hoặc chậm phát triển 25% theo độ tuổi dựa trên thẩm định hiện tại trong 18 tháng vừa qua.
Thiếu Năng Trí Tuệ	Từ Sơ Sinh (0 tuổi) trở lên	Thiếu Năng Trí Tuệ hoặc chẩn đoán tương tự	Một Nhà Tâm Lý Học Có Phép, Nhà Tâm Lý Học Trường Học Được Washington Chứng Nhận hoặc nhà tâm lý học trường học khác được Hiệp Hội Nhà Tâm Lý Học Trường Học Quốc Gia chứng nhận	Chẩn đoán phải được ghi lại trong một báo cáo chẩn đoán và kiểm tra các kỹ năng thích ứng với điểm số dưới trung bình từ hai độ lệch chuẩn trở lên được hoàn tất trong vòng 36 tháng vừa qua.
Chứng Bại Não	Từ Sơ Sinh (0 tuổi) trở lên	Chứng Bại Não hoặc tổn thương não tương tự gây ra liệt toàn bộ hoặc một phần tứ chi	Bác Sĩ Điều Trị Có Phép; Bác Sĩ Điều Trị Chuyên Thiên Nhiên Liệu Pháp Có Phép; hoặc Phụ Tá Bác Sĩ hay Chuyên Viên Điều Dưỡng Thực Hành Nâng Cao Có Đăng Ký (ARNP) có liên kết với thực hành thần kinh.	Thông tin chứng minh nhu cầu trợ giúp thể chất trực tiếp hàng ngày từ hai lĩnh vực sau đây trở lên: đi vệ sinh, tắm rửa, ăn uống, mặc quần áo, di chuyển hoặc giao tiếp.
Chứng Động Kinh	Từ Sơ Sinh (0 tuổi) trở lên	Chứng Động Kinh hoặc Rối loạn co giật	Bác Sĩ Thần Kinh Có Phép	Chẩn đoán được dựa trên bệnh sử và kiểm tra thần kinh, xác nhận của bác sĩ điều trị hoặc bác sĩ thần kinh về chứng co giật liên tục mặc dù có can thiệp y tế, và kiểm tra các kỹ năng thích ứng với điểm số dưới trung bình từ hai độ lệch chuẩn trở lên được hoàn tất trong vòng 36 tháng vừa qua.

Bảng Tài Liệu Theo Yêu Cầu, Trang 2 / 2

Tình Trạng Khuyết Tật	Độ Tuổi	Chẩn Đoán	Bác Sĩ Chẩn Đoán	Các Hồ Sơ Khác
Chứng Tự Kỷ	Từ Sơ Sinh (0 tuổi) trở lên	Chứng Rối Loạn Phổ Tự Kỷ hoặc Chứng Rối Loạn Tự Kỷ trước ngày 01 Tháng Hai, 2022	Người có phép: Bác Sĩ Thần Kinh, Bác Sĩ Tâm Thần, Nhà Tâm Lý Học, Bác Sĩ Nhi Khoa Chuyên Trách Phát Triển và Hành Vi; Center of Excellence theo định nghĩa trong WAC 182-531A-0200; hoặc Bác Sĩ Điều Trị Có Phép, Bác Sĩ Điều Trị Chuyên Thiên Nhiên Liệu Pháp, ARNP, Phụ Tá Bác Sĩ Có Liên Kết với trung tâm tự kỷ hoặc trung tâm phát triển.	Chẩn đoán phải được ghi lại trong một báo cáo chẩn đoán và kiểm tra các kỹ năng thích ứng với điểm số dưới trung bình từ hai độ lệch chuẩn trở lên được hoàn tất trong vòng 36 tháng vừa qua.
Bệnh Thần Kinh Khác hoặc Bệnh Khác Tương Tự như Thiếu Năng Trí Tuệ	Từ Sơ Sinh (0 tuổi) trở lên	Chứng rối loạn thần kinh hoặc rối loạn nhiễm sắc thể được biết đến là nguyên nhân gây ra chứng chậm phát triển trí tuệ hoặc khiếm khuyết các kỹ năng thích ứng	Bác Sĩ Điều Trị Có Phép, Bác Sĩ Điều Trị Chuyên Thiên Nhiên Liệu Pháp Có Phép, Nhà Di Truyền Học hoặc ARNP hay Phụ Tá Bác Sĩ có liên kết với phòng khám thần kinh hoặc trung tâm xét nghiệm di truyền.	Chẩn đoán đủ điều kiện và kiểm tra các kỹ năng thích ứng với điểm số dưới trung bình từ hai độ lệch chuẩn trở lên được hoàn tất trong vòng 36 tháng vừa qua.
<p>Lưu ý: Mẫu đơn này là một hướng dẫn chung duy nhất và DDA có thể yêu cầu thêm thông tin hoặc thẩm định. Tài liệu này là bước đầu tiên khi xác định việc hội đủ điều kiện đăng ký. Việc hội đủ điều kiện đăng ký DDA được xác định theo WAC Chương 388-823.</p>				